

Trước ngày nhập ngũ



Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Hưng Hà gặp gỡ, động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Khi sắc xuân đang căng tràn nhựa sống, những nụ hoa còn miên man trong ánh nắng xuân thì khí thế của ngày hội tổng quân địa, đang sục sôi khắp các địa phương tại Hưng Hà. Hòa chung với không khí mừng Đảng, mừng xuân của đất nước, thời điểm này thanh niên huyện Hưng Hà đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Trong những ngày giáp tết Nguyên đán Nhâm Dần, các gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ ở xã Văn Cẩm cũng tất bật, phấn khởi hơn vì đang chuẩn bị cho con em lên

đường nhập ngũ trong thời gian tới. Thanh niên Nguyễn Đăng Nghĩa, thôn Gia Lạc, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, nhưng ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, em Nghĩa đã gác lại đèn sách, hăng hái lên đường nhập ngũ. Nghĩa chia sẻ: Hồi em học THPT, em được nghe kể nhiều về những chiến công lịch sử cũng như ý chí chiến đấu của ông cha ta, em càng mong muốn mình sớm trở thành người lính để mang sức trẻ bảo vệ Tổ quốc. Khi em trúng tuyển nghĩa vụ quân

sự, em mừng lắm vì ước mơ của em đã trở thành hiện thực. Vào mỗi trường quân đội trước hết rèn cho em sự ngăn nắp, nề nếp và giúp em trưởng thành hơn, giao tiếp tốt hơn khi ra ngoài xã hội.

Hầu hết các bậc làm cha, làm mẹ đều không giấu nổi niềm vui khi thấy con mình đã thật sự trưởng thành, biết chọn hướng đi cho riêng mình. Ông Nguyễn Đăng Định, bố của em Nguyễn Đăng Nghĩa cho biết: Chúng tôi rất phấn khởi khi cháu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trước đây, ông nội và các bác của cháu đều tham gia

bộ đội nên chúng tôi cũng mong cháu tiếp tục nối tiếp truyền thống gia đình để cống hiến sức trẻ cho đất nước. Mặc dù cháu phải tạm ngừng học nhưng gia đình đều đồng tình ủng hộ. Mong cháu vào trong quân ngũ sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện xứng đáng là người lính.

Những ngày này, thanh niên Phạm Trần Minh Đức ở thị trấn Hưng Hà rất vui bởi em đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ. Đây là ước mơ bấy lâu nay của Đức và gia đình đã trở thành hiện thực. Tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và hiện đang có việc làm ổn định tại thành phố Thái Bình nhưng Đức đã tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Đức chia sẻ: Em thường được nghe ông nội kể về những kỷ niệm ngày ông còn tham gia kháng chiến tại chiến trường miền Nam, về những trận đánh hào hùng của quân đội và nhân dân ta, em đã tự nhủ, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng nên bảo vệ Tổ quốc chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của người thanh niên như em. Chính vì thế, em đã tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Qua khám tuyến nghĩa vụ quân sự, huyện Hưng Hà có 511 thanh niên được sức khỏe, đạt 134% so với chỉ tiêu giao; đã xét nghiệm và đủ tiêu chuẩn nhập ngũ 408 thanh niên. Trong đó, 6,2% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng; còn lại là trình độ THPT và THCS; 21% thanh niên đạt sức

khỏe loại 1, 48,6% thanh niên đạt sức khỏe loại 2, có 75 thanh niên viết đơn tình nguyện. Hiện nay, các thanh niên đều có tư tưởng tốt, hào hứng chờ ngày lên đường nhập ngũ. Thượng tá Ngô Quang Khởi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hưng Hà cho biết: Chúng tôi tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ sở hoàn thiện mọi thủ tục hồ sơ, nắm chắc tư tưởng, quản lý chặt chẽ di biến động của các nam thanh niên trúng tuyển. Bên cạnh đó, phối hợp với các gia đình nhắc nhở và động viên thanh niên chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, bảo đảm an toàn trong lao động, sản xuất, tham gia giao thông và phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tổ chức xuống lệnh gọi thanh niên theo đúng quy định; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; xây dựng kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân của huyện bảo đảm an toàn, trang trọng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chỉ còn ít ngày nữa những thanh niên hôm nay sẽ khoác trên mình tào áo mới, thực hiện nghĩa vụ cao cả xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi công việc chuẩn bị cho ngày nhập ngũ của huyện đã sẵn sàng; cấp ủy đảng, chính quyền, gia đình gửi trọn niềm tin vào các tân binh yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ, góp phần tô thắm thêm truyền thống quê hương anh hùng.

THANH THÚY

Vũ Thư Tăng cường 239 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ về cơ sở dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần

UBND huyện Vũ Thư vừa tổ chức lễ ra quân tăng cường về cơ sở bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137 và phòng, chống dịch Covid-19 dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Từ ngày 26/1 - 6/2 (ngày 24 tháng Chạp - mừng 6 tháng Giêng), UBND huyện Vũ Thư điều động 239 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện về 209 thôn, tổ dân phố hỗ trợ cơ sở thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự. Huyện quán triệt, chỉ đạo các tổ công tác phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, yêu cầu cán bộ, công chức, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, giờ giấc, chế độ thông tin báo cáo với phương châm không để trống địa bàn.

Lực lượng cán bộ do huyện tăng cường sẽ hỗ trợ tích cực giúp các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng dịp tết, góp phần để huyện Vũ Thư hoàn thành mục tiêu "5 không": không khiếu kiện đông người; không xảy ra trọng án; không xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng; không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng; không có tiếng phào nhổ đêm giao thừa.

Tại lễ ra quân, UBND huyện Vũ Thư tổ chức test nhanh sàng lọc Covid-19 cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trước khi điều động về cơ sở.

QUYNH LƯU

Bàn giao mái ấm tình thương cho thanh niên nhập ngũ

Ban CHQS huyện Thái Thụy phối hợp với Ban Dân vận, Hội Chữ thập đỏ huyện và các nhà hảo tâm khánh thành và bàn giao nhà mái ấm tình thương cho gia đình bà Ngô Thị Lương, xã Tân Học, có cháu là Vũ Công Minh, thanh niên xung phong nhập ngũ năm 2022 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thanh niên Vũ Công Minh được bà cụ mưng từ lúc 4 tuổi, dù đã đi làm với mức lương gần 6 triệu đồng/tháng song em vẫn dừng công việc, viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình, Ban CHQS huyện đã kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ, tu sửa lại ngôi nhà đã nhiều năm xuống cấp.

Ngôi nhà được tu sửa với tổng kinh phí 140 triệu đồng, trong đó Ban CHQS huyện kêu gọi quyên góp 70 triệu đồng, trực tiếp hỗ trợ ngày công với giá trị hơn 10 triệu đồng. Ngày khánh thành, các tổ chức, cá nhân và cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao tặng nhiều phần quà, chia sẻ, động viên gia đình vui xuân, đón tết thêm ấm áp.

TRINH CƯỜNG

Bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và an toàn phòng, chống dịch



Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên người dân có tâm lý e ngại khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Để bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong đợt cao điểm tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cũng như bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo cùng với các đơn vị chức năng, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ.

Bến xe vắng khách những ngày giáp tết

Những năm trước, việc chuẩn bị phương tiện phục vụ hành khách đi lại trong dịp tết Nguyên đán được bến xe và các nhà xe lên kế hoạch từ rất sớm, không khí tại các bến xe luôn đông đúc, tấp nập. Nhưng năm nay dù chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nhưng lượng khách tại các bến xe vẫn khá vắng vẻ. Anh Nguyễn Văn Nam, lái xe nhà xe Hà Hải chạy tuyến Hà Nội - Thái Bình cho biết: Những năm trước, ngày từ đầu tháng Chạp, nhà xe đã phải

sắp xếp phương tiện, lái phụ xe cho những ngày giáp tết vì lượng khách thường tăng cao đột biến, tuy nhiên từ khi được phép hoạt động trở lại đến nay, lượng khách chỉ đạt 20% so với trước kia, hầu như nhà xe phải bù lỗ. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, anh Nam cho rằng, dịp tết Nguyên đán năm nay sẽ không đạt được số lượng khách như kỳ vọng. Ông Nguyễn Hữu Hoan, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Hoàng Hà cho biết: Ngay từ cuối tháng 12/2021, Công ty đã thực hiện xong việc duy tu, bảo dưỡng phương tiện. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết, Công ty đã xây dựng phương án, bố trí phương tiện vận chuyển hành khách với phương châm an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, vắn minh, lịch sự. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, dịp tết Nguyên đán năm nay, Công ty mới chỉ hoạt động cầm chừng khoảng 30 - 40% số phương tiện với 13 xe chạy tuyến Gia Lâm, 10 xe chạy tuyến Yên Nghĩa với tần suất gần 70 chuyến đi, về trong ngày. Đáng chú ý, lượng khách trên các xe luôn duy

trì ở mức dưới 10 khách/xe; đặc biệt các tuyến đường dài lượng khách càng thấp hơn. Lý giải vấn đề này, ông Trịnh Xuân Hào, Trưởng ban Quản lý bến xe khách Thái Bình cho biết: Dịp nghỉ tết Nguyên đán năm nay kéo dài 9 ngày, nhưng do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên hai đối tượng chính là người lao động và sinh viên đã về quê từ trước; bên cạnh đó là tâm lý e ngại của người dân khi sử dụng phương tiện vận chuyển bằng xe khách và ưu tiên chọn máy bay hay các loại xe hợp đồng cỡ nhỏ và phương tiện cá nhân để di chuyển. Từ giờ đến tết Nguyên đán chưa thể dự đoán được tình hình, do dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp, nhưng theo kinh nghiệm thì lượng khách sẽ không tăng đột biến như mọi năm.

Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Ông Bùi Thanh Trà, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện người lái, Sở Giao thông Vận tải cho biết: Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Sở Giao thông Vận tải đã có kế hoạch vận tải khách dịp tết

dương lịch, tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Nhâm Dần 2022, gắn với phòng, chống dịch Covid-19, trong đó trọng tâm là yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19; các đơn vị vận tải, bến xe, lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách nâng cao nhận thức và bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách cần chú động ghi chép thông tin hành khách phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch; quán triệt lái xe, nhân viên chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định trong hoạt động giao thông vận tải, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, nhất là không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi lái xe; tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các bến xe, chủ động xây dựng phương án tổ chức tốt các dịch vụ phục vụ hành khách và phương tiện; niêm yết đầy đủ các bảng thông báo về luồng tuyến, chuyển lượt, giá vé; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trong và ngoài khu vực các bến xe. Kiên quyết không cho xuất bến nếu có các hành vi: chửi quá tải, chửi hàng hóa dễ cháy, nổ, hàng quốc cấm, hàng lậu, pháo nổ...

Ông Trịnh Xuân Hào, Trưởng ban Quản lý bến xe khách Thái Bình cho biết thêm: Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết, Ban đã chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải lập phương án tăng cường xe, điều hành phương tiện bảo đảm chở hết số khách, nhất là vào những ngày cao điểm lưu lượng tăng đột biến. Ngoài ra, chúng tôi tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế trên hệ thống truyền thanh với tần suất 3 phút/lần; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn hành khách đeo khẩu trang khi lên xe.

NGUYỄN THỚI

Đào đẹp nhưng giá không "đẹp"

Những ngày này, vườn đào của các xã Minh Tân, Phú Lương (Đông Hưng) đang đua nhau khoe sắc đón xuân. Sắc hồng tươi thắm của những cánh hoa đào không chỉ làm đẹp cho vùng đất này mà còn mang sắc xuân tới muôn nhà. Năm nay đào đẹp nhưng giá bán thấp, người trồng vẫn giảm thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Không khí ở các vườn đào của xã Minh Tân, Phú Lương những ngày giáp tết rất nhộn nhịp. Thường lái, người dân khắp các nơi tập trung về đây ngắm đào, lựa chọn, mua về trang trí nhà cửa đón tết và chuyển đi các tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm nay thời tiết thuận lợi, đào nở rất đẹp, đúng dịp tết. Song giá bán đào giảm so với mọi năm. Ông Đình Danh Nhận, thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân cho biết: Vụ tết này gia đình tôi có 200 gốc đào rừng, đào phai phục vụ bà con. Năm nay thời tiết lạnh hợp với cây đào nên đào ra nhiều nụ, nở đẹp. Đào Minh Tân nổi tiếng đẹp cả về kiểu dáng và hoa, chơi bền, được khách hàng ưa chuộng. Nhưng cũng như năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 giá bán đào hạ 100.000 đồng/cây. Đầu tết bán được hết trừ

chi phí lãi khoảng 100 triệu đồng.

Từ khi chuyển đổi 8 sào ruộng cấy lúa kém hiệu quả của gia đình sang trồng đào đến nay vườn đào của vợ chồng chị Nguyễn Thị Duyên, thôn Duyên Trang Đông, xã Phú Lương mới có nhiều cây đẹp, hoa nở đúng dịp tết như năm nay. Chị Duyên chia sẻ: Để có 500 gốc đào thì, 120 gốc đào rừng bảo đảm tiêu chí đẹp, lạ, đẹp phục vụ bà con chơi tết, ngày từ đầu năm vợ chồng tôi đã phải lựa chọn mua những gốc đào đẹp về trồng, ghép mắt, chăm sóc, tạo nhiều dáng để cây nào cũng đẹp. Đào trong vườn hầu hết đã được khách đặt thuê và mua, trong đó có nhiều khách quen là các đơn vị, doanh nghiệp, người dân tỉnh ngoài. Năm nay dịch bệnh nên giá bán bình bình không được như mọi năm, thu nhập của gia đình vụ đào năm cũng giảm.

Minh Tân, Phú Lương là những xã nổi tiếng với nghề trồng đào. Mấy năm gần đây người trồng đào nơi đây đã chủ động "săn tìm" những gốc đào rừng về trồng, tạo nhiều kiểu dáng đẹp, lạ, cần thủ tiết để điều chỉnh cho đào ra nhiều nụ, nở đúng dịp tết, hoa bền chơi được lâu. Do vậy, trước tết nửa tháng nhiều thương lái đã tìm về

đây mua, chuyển đi các tỉnh bán cho người dân chơi tết. Đến nay, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, thương lái lo thị trường tiêu thụ khó đã giảm lượng đào mua đi các tỉnh. Anh Lê Văn Toàn, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết: Qua tìm hiểu trên mạng và người quen đã mua đào ở đây nhiều năm tôi thấy đào đẹp, nhiều kiểu dáng, giá cả hợp lý hơn các vườn đào khác, do vậy mấy năm rồi tôi tháng nào cũng mua về trồng, đặt mua đào trước, trước tết nửa tháng lại ra chuyển đào vào phục vụ bà con chơi tết. Các năm trước tôi chuyển vào tầm 2 - 3 xe, mỗi xe khoảng 120 gốc đào to, nhỏ. Năm nay tình hình dịch Covid-19 căng thẳng, tôi chỉ chuyển vào 1 xe. Giá mua đào giảm 1/3 so với các năm trước, mua được rẻ tôi sẽ bán rẻ cho bà con chơi tết.

Cũng là khách hàng lâu năm của nhà vườn ở Phú Lương, anh Bùi Đức Thương, thị trấn Đông Hưng cho biết: Dù thu nhập có bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng ngày tết vẫn phải mua cây đào để trong nhà cho có không khí xuân. Vì vậy, cứ gần tết là tôi tới Phú Lương chọn mua 1 cây đào thế về chơi và cành đào nhỏ cắm trên ban thờ. Năm nay đào đẹp nhưng

giá rẻ hơn năm ngoái. Trồng đào mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Người dân các xã Minh Tân, Phú Lương tích cực chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng đào. Song tết năm ngoài và tết năm nay do ảnh hưởng của dịch, giá bán đào giảm 20 - 30%. Nhưng so với cấy lúa và một số cây trồng khác thì trồng đào vẫn lãi gấp 5 - 6 lần. Ông Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc HTX DVNN xã Minh Tân cho biết: Hàng năm, HTX hỗ trợ xã viên và nông dân chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc đào, hỗ trợ hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư phát triển kinh tế từ trồng đào. HTX đã tham mưu với UBND xã kịp thời ban hành quy định với những cá nhân về địa phương mua đào phải tới Trạm Y tế xã test nhanh, khai báo y tế, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Đối với người trồng đào, một năm chỉ trồng chờ vào duy nhất vụ tết. Hy vọng giá và thị trường tiêu thụ đào sẽ sớm được cải thiện để người trồng bán hết đào trong vườn, có thêm thu nhập, cho cái tết đủ đầy.

THU HIỀN



Người dân khắp nơi về Minh Tân (Đông Hưng) lựa chọn đào mua về chơi tết song vẫn bảo đảm công tác phòng, chống dịch.